

ถึงเวลาปรับ เติมความสดใหม่

ข่าวปรับคณะรัฐมนตรีที่ทะเล
กลางปล่องขึ้นมาช่วงนี้ สอดรับ
กับผลสำรวจความเห็นประชาชน
ที่รัฐบาลเริ่มมีคะแนนถดถอย
ในทุกด้าน ถึงเวลาต้องปรับ
เปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสดใหม่
ตามสายทางหวนจะออกที่
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ

แม้นายกรัฐมนตรียังไม่พูดเรื่อง
นี้ แต่ข่าวแบบนี้มักไม่ค่อยพลาด
แรก ๆ ก็ปฏิเสธเพราะกลัวไป
หักหาญน้ำใจคนทำงานร่วมกัน
มา แต่สุดท้ายไม่จำเป็นต้องปรับ
เปลี่ยน เพราะถ้าปล่อยให้อยู่ใน
สภาพแบบนี้จะพังกันทั้งหมดได้

โลกวันนี้มีประเด็น ▶2



โลกวันนี้มีประเด็น ◀

ข่าว Minor Change ปรับเปลี่ยนหน้าตารัฐบาลเพื่อเพิ่มความสดใหม่ หลังทำงานมาได้ระยะหนึ่ง ออกมาสอดคล้องกับผลการสำรวจความเห็นประชาชนของกรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่พบว่าคะแนนความนิยมในรัฐบาลเริ่มลดน้อยถอยลงในทุกด้าน

แม้แต่ความนิยมชมชอบในตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ลดลงเช่นเดียวกัน

ทำให้เสียงส่วนใหญ่เรียกร้องให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)

หลังโพลสับสนุนการปรับครม. ก็ปรากฏข่าวตามสื่อออกมาว่านายฯจะปรับ ครม. ภายในเดือนมีนาคมนี้

ตามสายตาทองจะออกที่รัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจประชาชนที่ไม่พอใจการทำงานของทีมเศรษฐกิจที่ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วจากปัญหาปากท้อง

ถึงเวลาปรับเติมความสดใหม่

แม้นายกฯยังไม่พูด แต่ข่าวแบบนี้ก็ไม่ค่อยพลาดแรก ๆ ก็ปฏิเสธเพราะกลัวหักหาญน้ำใจคนทำงาน แต่สุดท้ายก็ต้องปรับเพื่อความสดใหม่

ตามข่าวว่าตั้งจำที่จะถูกปรับออกคือ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แก้ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรไม่ได้ตามเป้า

ชื่อของนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ ไม่น่าแปลกใจที่นายฯจะปรับ ปะติเส รัฐมนตรีช่วย ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ หวังให้ช่วยกู้ราคาสินค้าทางการเกษตร แต่กลับไขว้ฝีมือนำเข้าไม่ได้ไม่เข้าตา ไม่ว่าจะเป็นราคาขางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว โดยเฉพาะราคาขางที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ ถลงบไป 12,000

ล้านบาท แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน

ส่วนที่จะติดร่างแหไปด้วยคือ บรรดารัฐมนตรีในกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง

เรียกว่ายกเครื่องทีมเศรษฐกิจใหม่ทั้งกระบี่

ที่อาจจะโดนหางเลขด้วยคือ บรรดานายทหารที่เข้ามาเป็นเสนาบดีอยู่ในกระทรวงต่างๆ เพราะดูแล้วไม่ถนัดงานบริหาร

ใครที่ยังอยู่ในราชการก็กลับเข้ากรม กอง ไป ใครที่พ้นราชการแล้วได้เวลากลับบ้านเลี้ยงหลาน แม้คนที่อยู่ในข่ายถูกปรับ

ออกอย่าง ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ จะออกมายืนยันว่า นายกฯยังไม่เคยกระซิบบอกว่าจะมีการปรับ ครม.

แต่อำนาจปรับ ครม. เป็นของนายกฯ จึงไม่จำเป็นต้องบอกหรือปรึกษาใครก่อน

แม้นายกฯยังไม่พูดเรื่องนี้ แต่ข่าวแบบนี้ก็ไม่ค่อยพลาดแรก ๆ ก็ปฏิเสธเพราะกลัวไปหักหาญน้ำใจคนทำงานร่วมกัน มา แต่สุดท้ายก็ต้องปรับเพื่อความสดใหม่

เมื่อได้โอกาสแล้วมือไม่ถึงแก้ปัญหาไม่ได้ ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ถึงไม่อยากจะปรับแต่คงไม่มีทางเลือก

อย่าคิดมาก คิดเสียว่าเป็นสมบัติผลัดกันชม



ม.ร.ว. ปรีดิยาทร เทวกุล

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

อานันท์ ปันยารชุน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา